



JUNCTION X HANOI

12.10 - 14.10.2018

tại ĐẠI HỌC HÀ NỘI

TRUY TÌM: Đại diện Việt Nam trên đấu trường Hackathon quốc tế

Junction – cuộc thi phát triển sản phẩm công nghệ lớn nhất châu Âu chính thức có mặt tại Việt Nam

Chương trình Hackathon kéo dài 48 tiếng dành cho sinh viên các lĩnh vực công nghệ, thiết kế, kinh doanh nhằm tìm ra đội thắng cuộc, đại diện Việt Nam với tấm vé vàng thi đấu tại đấu trường quốc tế, xảy ra tại Helsinki, Phần Lan vào tháng 11, 2018

Hackathon là tên gọi sân chơi về việc phát triển sản phẩm công nghệ, tên gọi của nó được ghép bởi hai từ “hack” và “marathon”. Hack chỉ việc giải quyết vấn đề sử dụng phương pháp tối ưu nhất, hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn. Marathon chỉ bút phá và nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ.

Đối tác doanh nghiệp và nội dung chương trình

Đối tác và chủ đề (Track) trong chương trình gồm có:

- Inifinity Blockchain Labs với track Blockchain
- Bankify với track Fintech
- Viettel với track Big Data

Các đội tham gia được quyền lựa chọn phát triển sản phẩm dựa trên chủ đề họ mong muốn.

Giải thưởng chương trình

3 giải thắng track: tổng giá trị mỗi giải 10.000.000 VNĐ

1 giải Championship / Giải vô địch

- Tổng giá trị giải thưởng 100.000.000 VNĐ
- Vé vàng đại diện Việt Nam trên đấu trường Hackathon lớn nhất Châu Âu tại Phần Lan tháng 11, 2018

Bạn đang tìm kiếm một sân chơi để trau dồi và thử thách bản thân? Đăng ký ngay tại

<http://bit.ly/junctionxhanoi-registration>

Email: hanoi@hackjunction.com

Hotline: +84 979 023 068

Thể lệ chương trình

Thể thức chương trình

Hackathon - Các thí sinh tập hợp lại và làm việc theo nhóm. Lựa chọn một trong số các đề tài cho trước, mỗi nhóm sẽ sử dụng công nghệ để chuyển đổi ý tưởng của mình thành sản phẩm thực tế trong vòng 48 giờ đồng hồ liên tục, cùng một lúc tại sảnh chính tòa nhà A1, Đại học Hà Nội. Sản phẩm hoàn thành có thể là website hoặc ứng dụng di động hoặc là kết hợp cả hai hình thức.

Điều kiện tham gia

Tất cả các cá nhân trẻ (18-30), không phân biệt quốc tịch, giới tính, tôn giáo, trình độ học vấn; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; tối thiểu cần có khả năng đọc hiểu tiếng Anh; tham gia đầy đủ tất cả các hoạt động của JUNCTIONxHanoi trong suốt thời gian diễn ra sự kiện; có điều kiện tham gia Hack\Talks và Hackathon Junction tại Helsinki, Phần Lan từ 22-25/11/2018 nếu giành chiến thắng chung cuộc.

Lập đội tham gia

Tất cả những ai đủ điều kiện tham gia chương trình có thể đăng ký theo nhóm hoặc đơn lẻ. Nếu đăng ký đơn lẻ và được lựa chọn vào hackathon, thí sinh được yêu cầu tìm và lập nhóm làm việc với các thí sinh khác (cũng được lựa chọn) thông qua các kênh truyền thông của JUNCTIONxHanoi và các chương trình giao lưu trước sự kiện. Mỗi nhóm phải có tối thiểu 3 thành viên và tối đa 5 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên có khả năng lập trình và 1 thành viên có khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh

Thông tin chi tiết xem tại:

<https://hanoi.hackjunction.com/> hoặc <http://bit.ly/JUNCTIONxHanoi>

